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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2564  ครั้งที่  2 

วันที่  19  สิงหาคม   2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  29  คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นายค าภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                ค าภา    กาญบุตร 
2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 
3. นายยุทธชัย ปู่ทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปู่ทา 
4.       นายวิกรานต์        นวลสิงห์              สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต์          นวลสิงห์ 
5. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               ว่องไว 
6.       นายอัครชัย         แสงธาดา              สมาชิก อบต. ม. 3                  อัครชัย           แสงธาดา 
7. นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูม ิ สมาชิก อบต. ม. 4                พงษ์ศักดิ์     สุริยภูม ิ
8. นางสุดารัตน์        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน์         ใจวัน 
9.      นายเสถียร          จันทร์มาลา          สมาชิก อบต. ม. 5                     เสถียร           จันทร์มาลา       
10. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 
11. นายนิรันดร์ ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร ์     ดอบุตร 
12.      นายปัญญา         วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7                   ปัญญา          วงศ์สง่า                 
13. นายณรงค์           วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค์     วงศ์สง่า 
14. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 
15.     นายจตุรงค์         ถีระพันธ์               สมาชิก อบต. ม. 8                   จตุรงค์           ถีระพันธ์ 
16.     นายสมทบ          แสงพรมชาลี          สมาชิก อบต. ม. 9                   สมทบ           แสงพรมชาลี 
17.     นายสิทธิศักดิ์      บญุสุนีย์                สมาชิก อบต. ม. 9                   สิทธศิักดิ์        บุญสุนีย์    
18     ร.ต.พลชัย          โยควัฒน์               สมาชิก อบต. ม.10                  พลชัย            โยควัฒน์    
19.     นายเสนีย์           พ่วงทิม                สมาชิก อบต. ม. 10                  เสนีย์            พ่วงทิม                 
20. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11  วินิจ     นิยมเหลา 
21. นายอนุภาพ คชพล สมาชิก อบต. ม. 12  อนุภาพ     คชพล 
22.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ              สมาชิก อบต. ม. 12                 บุญแทน         ศรีหาพุฒ              
23. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13  นิรัญ              ทองโคตร 
24. นายสุริยันต์ สง่าพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต์     สง่าพันธ์ 
25.     นายนิ่ม             ฝ่ายรีย์                 สมาชิก อบต. ม. 15                 นิ่ม               ฝ่ายรีย์                   
26.     นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล           เที่ยงทัศน์     
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27.  นายภาณรงค์      พลสนัต์                    สมาชิก อบต. ม. 16        ภาณรงค์      พลสันต์                          
28.  นายคัณชิต         ธสิาร                       สมาชิก อบต. ม. 17   คัณชิต         ธิสาร                                      
29.  นายชะนะ          สิงห์งาม                    สมาชิก อบต. ม. 17   ชะนะ          สิงห์งาม       

ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   3  คน 
1.     นายส ารวย         ศรีวนัทา               สมาชิก อบต. ม. 14                  
2.     นายอดิศร           บุตรชาติ              สมาชิก อบต. ม. 11                  
3.    นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4      
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  11   คน 
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ              
2. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    น้อยบาท 
3. นายกรุงศรี วังชา รองนายก อบต.        กรุงศรี    วังชา 
4. นายสง่า  อุ่นแก้ว รองนายก อบต.                       สง่า              อุ่นแก้ว 
5. นายสมัย หาดี เลขานุการนายก อบต.               สมัย              หาดี 
6. นางสาวยศวดี      วลิาลัย                 นักวิชาการศึกษา            ยศวดี            วิลาลัย 
7.        นางเพ็ญนี          ดามะนาว              เจ้าพนักงานการเงินฯ                เพ็ญนี          ดามะนาว  
8.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ           นักวิเคราะห์ฯ                         สุจติตรา       เนียมเพราะ 
9.        นางอโนรัตน์       ทองพราว              จพง.ธุรการ                            อโนรัตน์        ทองพราว               
10.      นางสาววิยะดา     แก้วอุดร               ผช.จนง.ธรุการ                       วิยะดา          แก้วอุดร         
11.      นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด        อมรรัตน์        แสนบรรดิษฐ์               
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายปัญญา  วงศ์สง่า  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2564 ครั้งที่ 2  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                                                   1. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม และมีสมาชิกลา จ านวน  3  ท่าน คือ 
1.     นายส ารวย         ศรีวนัทา               สมาชิก อบต. ม. 14                  
2.     นายอดิศร           บุตรชาติ              สมาชิก อบต. ม. 11                
3.    นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4  
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม           มีมติรับรองการประชุมสภา  สมัยสามัญที่ 3/2564  ครั้งที่  1  
                              เมื่อวันที่  9 - 10 สิงหาคม  2564  เป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
                               -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                           4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
                                    วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยไปแล้วและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
รายงานนั้น 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
            ขอเชิญ นายวิกรานต์  นวลสิงห์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์  /ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ      
แปรญัตติ  ดังนี้ 
     ตามที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยในคราว
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2564  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว  เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  นับแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัต ินั้น 
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                                ในช่วงระยะเวลารอรับค าเสนอขอแปรญัตติ(ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม
2564) ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมายื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด  
                               เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น.  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูล รายละเอียดปัญหา ความต้องการและเหตุผลความจ าเป็น
ของการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เสนอ ตลอดจนรับฟังข้อชี้แจงและความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติใน
เบื้องต้น หลังจากนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาเพ่ือมีมติ ปรากฏผลการพิจารณาและมติว่า ไม่มีการ
แก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ        
 

  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามร่างเดิม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยเสนอ พร้อมกับรายงานผลการพิจารณาการ
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าวข้างต้นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เพ่ือ
น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                     ขอขอบคุณท่านวิกรานต์ นวลสิงห์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่รายงาน
ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปว่าไม่มีใครเสนอค าแปรญัตติใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถาม เพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 หรือไม ่

ที่ประชุม                           ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 
 

 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                     เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ประธานสั่งนับองค์ประชุม 
ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 28 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
                                      เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาว่าจะ
เห็นชอบให้คงร่างเดิม ข้อบัญญัติหรือไม ่กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คง
ร่างเดิมข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ                 จ านวน    28      เสียง 
                                      ไม่เห็นชอบ               จ านวน     -        เสียง 
                                       งดออกเสียง             จ านวน     -       เสียง  

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                         พักการประชุม สิบนาที 
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                        4.2 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
                              วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

 นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลงมติว่า จะให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่  โดยผมจะขอมติเป็น 3 ประเด็น  
คือ  หนึ่ง  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  สอง ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  สาม งดออกเสียง  
 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 28 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ        27   เสียง   
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ      -     เสียง 
  งดออกเสียง                        1     เสียง (ร.ต.พลชัย) 

 
นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 

                                     -สั่งพักเที่ยง- 
 
เริ่มประชุม (ต่อ)  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                             5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 

เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2566 - 2570) เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่
ประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้ด าเนินการจัดท าแผนโดยผ่านความเห็นชอบในส่วน
คณะกรรมการต่างๆเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดต่างๆจะให้ทางนักวิเคราะห์ชี้แจงครับ 
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น.ส.สุจิตตรา  เนียมเพราะ/นักวิเคราะห์ฯ 
   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 เป็นการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 
2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดเค้า
โครงดังนี้  
  ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
   1.ด้านกายภาพ 
   2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
   3.ประชากร 
   4.สภาพทางสังคม 
   5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
   6.ระบบเศรษฐกิจ 
   7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
   9.อ่ืนๆ(ถ้ามีระบุด้วย) 
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
   1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
   4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
                             (รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)  
                               ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน) 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
              มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายละเอียดข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ขอเรียน
เชิญครับ 
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นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                            เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้บรรจุโครงการก่อสร้างฝาย
ระบายน้ าไว้ทั้ง 17 หมู่บ้านด้วยครับ 

นายชาญชัย โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                           เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 ครับ และขอเพ่ิมโครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา บรรจุไว้ในแผนด้วยครับ 

นายสุริยันต์ สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                            เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอสมาชิกท่านใดจะเสนอ
โครงการบรรจุในแผนเพ่ิมขอให้เขียนใส่กระดาษและยื่นให้เจ้าหน้าที่เลยครับ     

นายสมทบ แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามโครงการเลี้ยงโค
กระบือ ถ้าประชาชนจะเข้าร่วมมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ 

นายชะนะ สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้บรรจุโครงการเกี่ยวกับ
ก่อสร้างฝายไว้ในแผนด้วยครับ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอเพ่ิมฝายน้ าล้น หมู่ที่ 
12,11,5 บรรจุไว้ในแผนด้วยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              ส าหรับโครงการเลี้ยงโคกระบือ ขอให้สมาชิกสอบถามทางเจ้าหน้าที่เกษตรนะครับ
เพราะจะให้รายละเอียดได้ชัดเจนที่สุด 

นายนิรัญ ทองโคตร/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามโครงการวัฒนธรรม
สายใยชุมชน ลักษณะงานเป็นอย่างไร อุดหนุนกลุ่มทฤษฎีใหม่  โครงการอบรมปุ๋ยหมักยังมีหมู่บ้านไหนจะท าอีก
ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                 โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนเป็นการตั้งไว้ในแผนซึ่งทาง อบต.อาจจะไม่ได้
ด าเนินการเองอาจจะมีหน่วยงานอื่นด าเนินการให้เป็นการตั้งโครงการรองรับไว้ 
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นายวิกรานต์ นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้เพ่ิมโครงการขุดลอกท าแก้ม
ลิงไว้ในแผนด้วยครับ 

นายกาวี มะโนสิม/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโครงการที่สอง ของหมู่ที่ 1 ด าเนินการเสร็จไปแล้ว และขอเพ่ิมโครงการอีกหนึ่งโครงการด้วยครับ 

นายสมทบ แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                              ขอฝากคณะผู้บริหารเรื่องงบประมาณ งบกลาง ผมสังเกตจากสถิติ 3 ปี ที่ผ่านมา
งบประมาณมีการตั้งเพ่ิมมากข้ึน แต่งบโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้านไม่ค่อยเพิ่มข้ึนเลยครับ 

นายณรงค์ วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนมีอยู่ 2 แห่งแล้วจะสร้างเพิ่มอีกท าไมครับ 

นายคัณชิต ธิสาร/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเพ่ิมโครงการพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ ส าหรับบ่อน้ าบาดาล และเครื่องสูบน้ า ทั้ง 17 หมู่บ้าน ครับ 
นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้บรรจุโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามปลาหาง บ้านท่าเดื่อ งบประมาณห้าล้าน ไว้ในแผนด้วยครับ 

นายชาญชัย โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นดีด้วยกับท่านวิกรานต์ใน
การเสนอโครงการขุดลอกแก้มลิงไว้ในแผนเพื่อรองรับงบประมาณไว้  ในการแก้ไขปัญหาน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             ส าหรับโครงการต่างๆที่ทางท่านสมาชิกสภาจะขอแก้ไขและเพ่ิมเติมขอให้เขียนใส่กระดาษ
และส่งให้กับทางวิเคราะห์ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
              มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายละเอียดข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ขอเรียน
เชิญครับ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ด้วยครับ 
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นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 27 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  

มติที่ประชุม   
-  เห็นชอบ  25  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
-  งดออกเสียง  2  เสียง(นายนิรัญ,นายนิ่ม) 

ระเบียบวาระท่ี 6          เรื่อง  อ่ืนๆ  

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                              ในวาระอ่ืนๆนี้ผมมีเรื่องที่จะให้สมาชิกเสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ท่าน รายละเอียดขอให้ ผอ.กองการศึกษาชี้แจงครับ 

ว่าที่ ร.ต.นาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน/ผอ.กองการศึกษา 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จะต้องมีไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยจะประกอบไปด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ  ส่วนของสภาก็
จะมีการแต่งตัง้ขึ้นใหม่เพ่ือขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมก็ขอหารือมายังสมาชิกทุกท่านเพ่ือขอให้เสนอ
รายชื่อเพ่ือเป็นตัวแทนในส่วนของสมาชิกสภาครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                           ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กครับ 

นายเสถียร จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                          ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดเดิมครับ 

นายจันทร คุณสมบัติ/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                             ผมขอเสนอนายสมทบ แสงพรมชาลี ส.อบต.หมู่ที่ 9  มีสมาชิกรับรอง 2  คน 

นายสมทบ แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                               ผมขอเสนอนายวิกรานต์ นวลสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ 2  มีสมาชิกรับรอง 2  คน 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา 
                               ผมขอเสนอนายปัญญา วงศ์สง่า ประธานสภา   มีสมาชิกรับรอง 2  คน 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                               ส าหรับตอนนี้ก็ได้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนของสมาชิก จ านวน 
3 ท่าน ครบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ 
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นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบซ่อมแซมเมื่อไหร่จะเร่ง
ด าเนินการครับ ขอให้เร่งส ารวจด้วย 

นายนิรัญ ทองโคตร/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                    ขอเสนอค่าตอบแทนพิเศษให้กับสมาชิสภาด้วยครับ 

นายชะนะ สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                     ขอให้เร่งด าเนินการเกี่ยวกับงบซ่อมแซมด้วยครับ  

นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้ามีงบประมาณมาขอให้แจ้ง
ให้ทางสภาได้รับทราบด้วย 

นายจรัญ ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เห็นด้วยกับท่านสุริยันต์ เกี่ยวกับ
งบซ่อมแซม ของทาง อบต.เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ ถ้าออกไปซ่อมขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วย 

นายจตุรงค์  ถีระพันธ์/ส.อบต.หมู่ที ่8 
                               ขอให้ทาง อบต.แจ้งทางผู้รับเหมาในกรณีเข้าด าเนินการงบซ่อมแซมด้วยว่า ถ้าจะเข้า
ด าเนินการขอให้แจ้งผู้น าในพ้ืนที่ก่อนจะได้ด าเนินการได้ตรงจุดที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                           ตามที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาผมได้แจ้งให้ประปาออกไปส ารวจท่อประที่รั่ว
ปัจจุบันยังไม่ออกไปด าเนินการแก้ไขเลยครับ โทรติดต่อไปก็ไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                  ส าหรับงบซ่อมแซมขอขอบคุณทุกท่านที่แนะน า ผมก็จะได้แจ้งกับทาง ผอ.กองช่าง ให้
ด าเนินการตามที่ท่านสมาชิกแนะน ามา และหมู่บ้านไหนที่จะของบซ่อมแซมขอให้เขียนโครงการแจ้งเข้ามาครับ 

นายอนุภาพ คชพล/รองประธานสภา 
                                ขอให้ทางคณะผู้บริหารช่วยผลักดันหางบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการถนนลาดยางสาย
บ้านขุนภูม-ิศรีวิชัยด้วยครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ 
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณของหมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ก็ถือว่าโชคดีได้สองเด้ง ในส่วนของโครงการที่จะบรรจุเข้า
แผนซึ่งเป็นแผนระยะยาว โครงการที่เกี่ยวกับถนน และ ประปา ให้บรรจุไว้ในแผน ขอถามแต่ละหมู่บ้านว่าบ้าน
ไหนมีความต้องการก็ขอให้เสนอมาครับ ส่วนโครงการที่จะเข้าแผนไว้เลยที่จะท าในปี 2566 ที่ดูไว้ก็มีหมู่ 8 และ 
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หมู่ที่ 4 ส่วนหมู่อ่ืนขอให้เขียนมาให้กับทางวิเคราะห์จะได้บรรจุไว้ให้ ส่วนงบซ่อมแซมก่อนด าเนินการก็จะให้ชี้จุด
ถ่ายรูปพิกัดส่งให้ทางกองช่างด้วย 

นายเสถียร จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                               ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านขุนภู มิ-ศรีวิชัย ก็มีข่าวว่าจะได้นาน
แล้วแต่ก็หายเงียบไป ทาง อบจ.แจ้งว่าจะช่วยผลักดันโครงการให้โดยให้หมู่บ้านเสนอโครงการเข้ามา  ขอสอบถาม
ทาง อบต.ว่าจะให้เขียนโครงการเข้ามาเลยหรือไม่ หรือให้ส่งให้กับ อบจ.เลยครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                ส าหรับโครงการที่เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของทาง อบจ.สาม
รถเสนอโครงการไปที่ อบจ.ได้เลย แต่ตามหลักจะต้องเสนอผ่าน อบต.ก่อนและจะต้องมีในแผนของ อบต.ด้วย 

นางสุดารัตน์ ใจวัน/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องถนนสายบ้านขุนภูมิ – ศรี
วิชัย ได้พูดคุยกับทาง อบจ.ว่าจะขอถนนลาดยางได้หรือไม่ ทาง อบจ.ก็แจ้งว่าขอเช็คดูก่อนว่าถนนเส้นนี้จะใช้
งบประมาณเท่าไหร่และขอให้เข้าพูดคุยกันอีกครั้ง 

นายสุริยันต์ สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                            ขอฝากเรื่องห้องน้ าข้างห้องประชุมขอให้ปรับปรุงปูกระเบื้องใหม่ด้วยครับ 

นายเสถียร จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                              งบซ่อมแซมถ้ามีการด าเนินการขอให้ทางกองช่างแจ้งด้วย เช่น หมู่ที่ 5 ได้รับงบซ่อมแซม
ส าหรับลงลูกรังจ านวนกี่รถ 

นายจันทร คุณสมบัติ/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                              เห็นด้วยกับท่านเสถียรครับ 

นายนิรันดร์ ดอบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                             ผมเห็นด้วยกับท่านเสถียร และ ท่านจันทร ปัญหาผู้รับเหมาเกี่ยวกับงบซ่อมแซมถนน
ปัญหาเยอะมาก 

นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                              งบซ่อมแซมผมขอให้แก้ไขด่วนเลยครับ มันเป็นมานานแล้ว ใครจะด าเนินการเขียน
โครงการเข้ามาและระบุจุดพิกัดมาด้วยครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบซ่อมแซมขอให้ทุกหมู่บ้านเขียนโครงการและถ่ายรูปพิกัดมาจะให้
ทางกองช่างไปส ารวจ ถ้าจะให้ดีแนบเบอร์โทรมาให้ด้วยและขอให้ทางหมู่บ้านช่วยกันตรวจสอบด้วยในขณะที่
ผู้รับเหมาเข้าท างาน 
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นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                          เรื่องสะพานที่ขอไปยังไม่ได้ตอบผมเลยครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                             เรื่องก่อสร้างสะพานจะแจ้งนักวิเคราะห์บรรจุเข้าแผนให้ครับ 

นายจันทร คุณสมบัติ/ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                            ผมขอเสนอประปาผิวดินที่หนองหวายทั้งห้าหมู่บ้านโซนตะวันออก บรรจุเข้าแผนด้วยครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
   ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ขอขอบคุณนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมคณะ  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนท าให้การประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิด
ประชุมครับ     
 

เลิกประชุม เวลา  15.30 น. 
 

     
 
     ส.ต.อ.     สุรศักดิ์   น้อยบาท      จดบันทกึรายงานการประชุม                     
             (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                    
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย       

 
       
 

                                                                                 ปัญญา  วงศ์สง่า     ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                              (นายปัญญา  วงศ์สง่า)                    
                                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
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บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้  ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)         ชะนะ  สิงห์งาม              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายชะนะ  สิงห์งาม) 
                         ส.อบต. หมู่  17 
 

(ลงชื่อ)        ชาญชัย  โพธิกมล               กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู่  6 
 

(ลงชื่อ)       สุริยันต์  สง่าพันธ์                กรรมการ 
    (นายสุริยันต์  สง่าพันธ์) 
                                    ส.อบต. หมู่  14 

 
 

รายงานการประชุมนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2564 เมื่อวันที่  27   กันยายน 
2564 
 
 
                                               (ลงชื่อ)   ปัญญา  วงศ์สง่า                                                             

(นายปัญญา  วงศ์สง่า) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

 

 


